



Tiền Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2024

THƯ NGỎ

**V/v hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho người dân
tỉnh Tiền Giang trong mùa hạn, mặn năm 2024**

Kính gửi: Quý Đối tác, Quý Tổ chức, Quý Nhà hảo tâm

Lời đầu tiên Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang xin gửi đến Quý Đối tác, Quý Tổ chức, Quý Nhà hảo tâm lời chúc sức khỏe, thành đạt và thành công !

Hiện nay, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang diễn biến phức tạp, đã vào đỉnh điểm mùa nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân tăng đột biến, nhất là các huyện, thị phía Đông của tỉnh. Điều kiện cung cấp nước sạch cho người dân hiện nay rất khó khăn, thiếu hụt nguồn nước khi tình hình hạn, mặn, nắng nóng theo dự báo sẽ còn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Công ty Cấp nước Tiền Giang đang tập trung quyết liệt nhiều giải pháp để duy trì cấp nước cho người dân như mở vòi nước công cộng, dùng xe tải chở bồn nước cấp cho cơ sở y tế, trường học, người dân vùng sâu, vùng xa không tiếp cận được nguồn nước. Tuy nhiên, nguồn lực của Công ty có hạn, trong khi nhu cầu sử dụng nước của người dân hiện nay rất lớn.

Tình hình hạn, mặn, thiếu nước sinh hoạt của người dân còn diễn ra phức tạp, Công ty kính đề nghị Quý Đối tác, Quý Tổ chức, Quý Nhà hảo tâm hỗ trợ công tác cấp nước sinh hoạt cho người dân tỉnh Tiền Giang trong mùa hạn, mặn năm 2024 thông qua các hình thức như: hỗ trợ chi phí, phương tiện vận chuyển nước ngọt từ thượng nguồn bằng sà lan bổ cấp vào các ao chứa của Công ty phục vụ sản xuất cấp nước sinh hoạt cho người dân; hỗ trợ chí phí, phương tiện để vận chuyển bồn chứa nước sạch phục vụ cơ sở y tế, trường học, người dân các vùng sâu, vùng xa; các hình thức hỗ trợ phù hợp khác.

Công ty Cấp nước Tiền Giang rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của Quý Đối tác, Quý Tổ chức, Quý Nhà hảo tâm, đây sẽ là sự đóng góp hết sức quý báu, nghĩa cử cao đẹp gửi đến nhân dân Tiền Giang nói chung và các huyện, thị phía Đông nói riêng trong điều kiện hết sức khó khăn về nguồn nước sạch sinh hoạt trong mùa hạn, mặn năm 2024; thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam nói chung và của nhân dân Tiền Giang nói riêng, góp phần ổn định đời sống cho người dân.

Công ty Cấp nước Tiền Giang xin trân trọng cảm ơn Quý Đối tác, Quý Tổ chức, Quý Nhà hảo tâm !

Mọi sự đóng góp, hỗ trợ xin liên hệ:

1. Ông Phạm Duy Anh – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Cấp nước Tiền Giang – SĐT: 0931.80.81.90.
2. Ông Nguyễn Tấn Đạt – Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước phía Đông, Công ty Cấp nước Tiền Giang – SĐT: 091.898.03.13.

TM. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CẤP NƯỚC TIỀN GIANG



Hồ Hữu Nhân